



สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๔๓ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา

ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ ปรีกษาหรือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ปัญหาเรื่องของถนน การขอก่อสร้างและขยายถนน ให้เป็นถนน ๔ ช่องจราจร เรื่องถนนทางหลวงชนบทการขอให้ซ่อมแซมถนนให้เป็นถนนลาดยาง การขอให้แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน การขอลดค่าเช่าที่ดิน การขอให้เร่งรัดพัฒนาก่อสร้างเพิ่มโครงการทำเทียบเรือโดยสาร และการท่องเที่ยวฯ ปัญหาเรื่องไฟฟ้านครหลวง เรื่องของไฟฟ้าส่องสว่างตามชุมชน ปัญหาการประปาส่วนภูมิภาค การจัดทำมีแหล่งน้ำทำการเกษตร การซ่อมฝาย ปัญหาภัยแล้ง เรื่องราคาพืชผลเกษตรตกต่ำ ปัญหาเรื่องโรคระบาดในนาข้าว มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ ปัญหาเรื่องการบุกรุกที่ดินทำกินเพื่อการเกษตร การขอให้หาสิ่งทดแทนการยกเลิกการใช้สารเคมี ๓ ชนิด ปัญหาด้านการศึกษา เช่น การขอให้มีการส่งเสริมเรื่องการศึกษาให้ประชาชนได้เรียนพุทธศาสนา ขอให้สำนักพุทธศาสนาได้ทำงานเชิงรุก ปัญหาเรื่องยาเสพติด การขอให้มีไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและการขยายเขตไฟฟ้า การคัดค้านการขอประทานบัตรเหมืองแร่ และการคัดค้านการออกใบอนุญาตประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงไก่

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดประชุมและได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ กระทั่งถาม

กระทั่งถามสดด้วยวาจา

๑. กระทั่งถาม ของ นายสุเทพ อู่อ้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ **ประเด็นคำถาม** กรณีกระทรวงแรงงานออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการให้เป็นสากล โดยบอกสื่อมวลชนว่าไม่ต้องมีมาตรฐานสากล เข้าใจมาตรฐานเรื่องแรงงานสากลที่นานาชาติกำหนดไว้หรือไม่ การดำเนินการเรื่องรับรองอนุสัญญาไอแอลโอ (ILO) ฉบับที่ ๘๗ ฉบับที่ ๘๘ มีการดำเนินการอย่างไรและมีขั้นตอนอย่างไรเพื่อจะลดปัญหาการที่จะถูกตัดสิทธิจีเอสพี (GSP)

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ กฎหมายแรงงานของประเทศไทยมีอยู่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายไม่ได้ และรัฐมนตรีที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่มีอยู่ทำไม่ได้เช่นกัน ด้านแรงงานให้มีสภาพได้เสรีตามรูปแบบเป็นบริษัท มาตรฐานของประเทศไทย ด้านเศรษฐกิจเจริญเติบโต และแรงงานได้ความคุ้มครองตามกฎหมายไทยไม่ได้ไปเอากฎโอแอลโอ (ILO) หรือกฎของประเทศสหรัฐอเมริกามาใช้ปฏิบัติ กระทรวงแรงงานได้เสนอพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามแบบฉบับที่ ๘๗ ฉบับที่ ๙๘ ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ถอนนำไปพิจารณาทบทวนใหม่ มีการเสนอให้คนต่างด้าวมีสิทธิในสภาพ มีสิทธิในการร่วมดูแลนิติบุคคล และดูแลสภาพการทำงาน การเปิดเจรจากับยูเอสทีอาร์ (USTR) และเรื่องของ GSP (จีเอสพี) ความคืบหน้าต้องรอดูกันต่อไป

๒. กระทู้ถาม ของ นางสาวจิราพร สินธุไพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย

ประเด็นคำถาม กรณีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาตัดสิทธิจีเอสพี (GSP) และทบทวนการตัดสิทธิจีเอสพี (GSP) ให้กับประเทศไทยแปลว่าอะไร เป็นการทบทวนโดยปฏิบัติกับประเทศไทยเช่นเดิมหรือทบทวนโดยมีเงื่อนไข ประเทศไทยได้ยื่นข้อเสนออะไรกับประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อแลกกับการคืนสิทธิจีเอสพี (GSP) ให้กับประเทศไทย และอาร์เซ็ป (RCEP) จะลงนาม ๑๕ ประเทศ หรือ ๑๖ ประเทศ

นายดอน ปรมดีวินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ ในประเด็นเกี่ยวกับการประชุมอาเซียนซัมมิท (ASEAN Summit) ประเด็นสีจิ้นผิงไม่เกี่ยวข้องกับการประชุมอาเซียนฯ ประเทศจีนมอบหมายให้เป็นนายกรัฐมนตรี ประเทศรัสเซียหรือประเทศแคนาดา มอบหมายนายกรัฐมนตรีเช่นกัน ประเด็นสาเหตุนายโดนัลด์ ทรัมป์ ร่วมประชุมไม่ได้ ประเด็นเรื่องจีเอสพี (GSP) มีการหารือกันระหว่างนายกรัฐมนตรีกับวิลเบอร์ รอสส์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกระบวนการมีความครอบคลุมเกือบทุกเรื่อง เรื่องของการบริหารจัดการชายแดน เรื่องของการเมืองและด้านเศรษฐกิจ เรื่องของการดูแลเรื่องของการอาชญากรรมข้ามชาติและสิ่งต้องห้ามผิดกฎหมายต่าง ๆ ข้อเสนอของประเทศอินเดีย มีการตั้งเป้าหมายว่าจะมีการลงนามในปีหน้า

กระทู้ถามทั่วไป

๑. กระทู้ถาม เรื่อง การจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายเงินรายได้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

นายณริศ ขำนุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม

ประเด็นคำถาม คือ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จนถึงปี ๒๕๖๑ กรมอุทยานจัดเก็บค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานได้เป็นจำนวนเท่าไร นำไปใช้ทำอะไรบ้าง มีเกณฑ์สำหรับการนำไปใช้อย่างไร ข้อเสนอของ ป.ป.ช. ขอให้ อี-ทิกเก็ต (E-Ticket) ให้ซื้อขายแบบออนไลน์ (Online) ได้ดำเนินการต่อข้อเสนอนี้อย่างไร

นายวรารุช ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ การจัดเก็บรายได้ของกรมอุทยาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จนถึงปี ๒๕๖๑ เพื่อดำเนินการปฏิรูปอุทยานแห่งชาติ ในระยะ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ คือการคุ้มครองและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์ภายในอุทยาน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ว่าด้วยการดูแลรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวและ

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ วิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการตามแนวทางของพระราชรัฐ การคืนให้กับอุทยานแห่งชาติ ๒๐ เปรอร์เซ็นต์เพื่อเป็นการบริหารจัดการแบบผูกเงิน เรื่องจัดเก็บระบบอี-ทิกเก็ต (E-Ticket) การซื้อผ่านแอป (App) การจัดเก็บตั๋วถ้าหากใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดเหมาให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งรับผิดชอบดูแลทั้งระบบ มีข้อจำกัดด้านกฎหมาย การตั้งคณะกรรมการ พิจารณากฎหมายแก้ไขข้อบังคับเพื่อเอื้อประโยชน์ในการจัดเก็บรายได้ของกรมอุทยาน การพัฒนาระบบติดตาม และการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว การให้ความสำคัญในการจัดเก็บและการดูแล ติดตามการบริหารจัดการเงินรายได้เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

๒. กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ผ่านกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

นางสาวกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรีน

ประเด็นคำถาม คือ ขอให้รัฐมนตรีแจกแจงเหตุผลโดยละเอียด รวมถึงเหตุที่มาจากผลการดำเนินงานของ กสศ. หรือตัวชี้วัดใดที่ทำให้ กสศ. ไม่ได้งบประมาณตามที่ได้ตั้งเอาไว้ด้วยเหตุผลใด การทำงานส่วนตัวชี้วัดใดของ กสศ. ที่ทำให้ไม่สามารถอนุมัติเงินตามที่ กสศ. ได้ขอเอาไว้ในปีงบประมาณนี้

นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ เรื่องของเหตุผลที่มีการตัดงบประมาณของ กสศ. นอกเหนือจากวินัยทางการเงิน การคลัง ที่ไม่สามารถเพิ่มงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในเรื่องของโอกาสทางการศึกษา การสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือเด็กในโซนสีแดง โซนสีเหลือง และไม่สามารถทำได้ช่วยเหลือได้ในโซนสีเขียว การใช้เงินของกระทรวงศึกษาธิการผ่านกองทุนเพื่อความเสมอภาคมีประสิทธิภาพได้เพราะเป็นการร่วมกันทำงานระหว่างกองทุนกับ สพฐ.

๓. กระทู้ถาม ของ นายบุญลือ ประเสริฐโสภาก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรคภูมิใจไทย เรื่อง ให้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ และแผนพัฒนา กำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๙ ซึ่งปรับแผนใหม่เป็นแผนพัฒนา กำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ถาม นายกรัฐมนตรี เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดตามการ สำคัญจึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๖๕

กระทู้ถามแยกเฉพาะ

ในระหว่างเวลา ๑๔.๔๓ - ๑๕.๑๓ นาฬิกา ณ ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ทำหน้าที่ประธานในห้องกระทู้ถาม ได้แจ้งเรื่อง ประธานสภาผู้แทน ราษฎรจะจัดให้มีการเผยแพร่บันทึกภาพและเสียงการถามตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะดังกล่าว ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๘ วรรคสาม จากนั้นได้ดำเนินการตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๒ คือ

กระทู้ถาม เรื่อง การดำเนินการตามนโยบายทวงคืนผืนป่า

นายณริศ ข่านุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาถามนายกรัฐมนตรี

ประเด็นคำถาม คือ เจตนารมณ์การทวงคืนผืนป่าและเป้าหมายเดิมมีทั้งหมดเท่าไร ทำไปได้เท่าไร ยึดคืนมาได้เท่าไร มีกี่คดี คดีที่มีผู้ต้องหา กี่คดี และคดีที่ไม่มีผู้ต้องหา มีกี่คดี ปรากฏการณ์วังน้ำเขียวที่พรรคการเมืองบางพรรคเข้าไปจัดเลี้ยงที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่เคยโดนยึดคืนแล้วและก็ยังเปิดดำเนินการจะดำเนินการอย่างไร

นายวรวิฐ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ เรื่องการใช้นโยบายทวงคืนผืนป่า การหยุดยั้งการทำลายและฟื้นฟูผืนป่าสาเหตุของการลดลงของพื้นที่ป่า เช่น การบุกรุกเพื่อขยายพื้นที่ทางการเกษตรหรือนายทุนเข้ามาจับจองโดยมีเอกสารสิทธิที่ไม่ถูกต้อง แนวทางในการที่จะหยุดยั้งการทำลายเพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน ปี ๒๕๕๗ เป็นแผนแม่บท ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ กลยุทธ์ กลยุทธ์แรก คือการหยุดยั้งการบุกรุกการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ กลยุทธ์ที่ ๒ จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า และกลยุทธ์สุดท้ายคือการยึดคืนพื้นที่และยับยั้งการบุกรุกป่าโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ การตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า และการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า การใช้กฎหมายกับคนกลุ่ม ๔-๕ ประเภท เช่น การบุกรุกที่ไม่ใช่ในเชิงการเกษตร การสร้างบ้านพักตากอากาศ รีสอร์ท หรือโรงแรม หรือเป็นผู้ครอบครองพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกเอาแรงงานจากต่างถิ่นเข้ามา หรือบุกรุกพื้นที่ป่าขนาดใหญ่และมีการสร้างที่ปลูกอาศัยต่าง ๆ

ประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ. ๒๕๖๒

ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ให้ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง คือ นายเผด็จชัย สะสมทรัพย์ ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่ ๕ จังหวัดนครปฐม พรรคชาติไทยพัฒนา

ที่ประชุมรับทราบ และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวนำ นายเผด็จชัย สะสมทรัพย์ ปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ ตามมาตรา ๑๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนั้น ปัจจุบันมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๔๙๘ คน

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

ต่อมา ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม โดยขอนำระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ และระเบียบวาระที่ ๖.๑ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

จากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระตามที่ที่ประชุมมีมติ ตามลำดับ คือ

๑. **ตั้งกรรมการสามัญในคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจ แทนตำแหน่งที่ว่างลง**

๑ ตำแหน่ง (ในระเบียบวาระที่ ๗)

ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ เป็นกรรมการ แทน นายมณฑิเยร สงฆ์ประชา

๒. **ตั้งกรรมการสามัญในคณะกรรมการการอุตสาหกรรม แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง**

(ซึ่งยังมีได้บรรจุระเบียบวาระ)

ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ เป็นกรรมการแทน นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์

๓. **ตั้งกรรมการสามัญในคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ**

แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๒ ตำแหน่ง (ซึ่งยังมีได้บรรจุระเบียบวาระ)

ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายสิระ เจนจาคะ และนางสาวปารีณา ไกรคุปต์ เป็นกรรมการแทน นายพยม พรหมเพชร และนายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์

๔. **ตั้งกรรมการสามัญในคณะกรรมการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม แทนตำแหน่ง**

ที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง (ซึ่งยังมีได้บรรจุระเบียบวาระ)

ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายนพดล แก้วสุพัฒน์ เป็นกรรมการแทน นายชัชวาลล์ คงอุดม

๕. **ตั้งกรรมการสามัญในคณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างลง**

๑ ตำแหน่ง (ซึ่งยังมีได้บรรจุระเบียบวาระ)

ที่ประชุมได้มีมติเลือก นางทัศนียา รัตนเศรษฐ เป็นกรรมการ แทน นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ

๖. **ตั้งกรรมการสามัญในคณะกรรมการแก้ไขปัญหานี้สินแห่งชาติ แทนตำแหน่ง**

ที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง (ซึ่งยังมีได้บรรจุระเบียบวาระ)

ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายพยม พรหมเพชร เป็นกรรมการแทน นายสิระ เจนจาคะ

๗. **พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา**

ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๖.๑)

เมื่อนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้แถลงเหตุผล ความว่า “ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้เสนอแต่งตั้ง นายปกรณ์ นิลประพันธ์ ขึ้นดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาคนใหม่ ตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ คณะรัฐมนตรีจึงจำเป็นต้องนำชื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร ตามความในกฎหมายดังกล่าว ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยคร่าวๆ คือ

ปัจจุบันมีอายุ ๕๑ ปี ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ก.พ.ร. เคยเป็นข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การศึกษาปริญญาตรีทางกฎหมาย ปริญญาโททางกฎหมายจากประเทศออสเตรเลีย เคยดำรงตำแหน่งสูงสุด เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อให้ราชการในสำนักงานนั้นมีประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายกว้างขวางกว่าการยกย่องจัดทำกฎหมาย จึงมีนโยบายที่จะให้ข้าราชการระดับสูงของหน่วยนั้น ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปดำรงตำแหน่งอื่น ผู้ถูกเสนอชื่อจึงอยู่ในขอบข่าย บัดนี้ เมื่อตำแหน่งเลขาธิการ คณะกรรมการกฤษฎีกาว่างลงจึงเห็นสมควรที่จะหมุนเวียนโอนกลับไปดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับสูงเท่ากัน กับตำแหน่งที่ครองอยู่ในปัจจุบัน จึงนำรายชื่อของนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เสนอมายังประธานสภาเพื่อโปรด เสนอขอความเห็นชอบจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามความในมาตรา ๖๓ ของกฎหมายกฤษฎีกาต่อไป”

ที่ประชุมได้ออกเสียงลงคะแนนลับ ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๒๐ วรรคห้า ในการให้ความเห็นชอบ แต่งตั้ง นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เป็นเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ โดยมี รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. การพิจารณาของวุฒิสภา ดังนี้

๑) การพิจารณารายงานของวุฒิสภา จำนวน ๓ เรื่อง

(๑) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ได้พิจารณารับทราบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

(๒) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ได้พิจารณาและรับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตาม มาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒)

(๓) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ได้พิจารณาและรับทราบรายงานประจำปี ๒๕๖๑ ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

๒) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาและลงมติอนุมัติพระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่ประชุมรับทราบ

๒. รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒)

ก่อนที่สมาชิกฯ จะอภิปราย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้อนุญาตให้ นายวิชณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางเบญจวรรณ สร้างนิตร์ นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ พลตำรวจโท อำนวย นิมมะโน นายธรรณ เพิ่มบศกรี นายปิติพงศ์

